



ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลราชบุรี  
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในโรงพยาบาลราชบุรี ปี ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชบุรี ได้ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลราคาให้เข้าร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณอาคารเทพญาณมุนี บริเวณด้านข้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและร้านขายเครื่องมือ/อาหารทางการแพทย์/เวชสำอาง ตรงข้ามอาคารศูนย์หัวใจ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และกำหนดยื่นซองประมูลราคาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. และเปิดซองประมูลราคา เวลา ๑๓.๓๐ น. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ

๑) ร้านอาหาร บริเวณอาคารเทพญาณมุนี จำนวน ๖ ร้าน ผลการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	จำนวนร้าน	ผลการคัดเลือก
๑	อาหารปรุงสำเร็จประเภทข้าวแกง	๒	ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก(คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
๒	ก๋วยเตี๋ยว	๑	นางปัทมา ฉายานันท์
๓	เกาเหลาเลือดหมู/ราดหน้า/สุกี้/ข้าวต้ม	๑	ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก(คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
๔	อาหารจานด่วนปรุงจากข้าวได้แก่ ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง/หมูกรอบ	๑	ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก(คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
๕	เครื่องดื่ม ขนมหวานและผลไม้	๑	ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก(คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

๒) ร้านค้าบริเวณด้านข้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๔ ร้าน ผลการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	จำนวนร้าน	ผลการคัดเลือก
๑	อาหารสำเร็จรูป	๑	ไม่มีผู้ยื่นซองฯ
๒	อุปโภคบริโภค	๑	นายคมกฤช สุวรรณศรี
๓	แว่นตาหรือร้านดอกไม้/ของฝากหรือร้านกิ๊ฟช๊อป หรือร้านเสริมสวย	๑	นางสาวปาริชาติ เนตรสว่าง
๔	ถ่ายเอกสาร	๑	นายศิริพงศ์ ชื่นสูง

๒) ร้านขายเครื่องมือ/อาหารทางการแพทย์/เวชภัณฑ์/เวชสำอาง/สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ร้าน บริเวณตรงข้ามอาคารศูนย์หัวใจ ๑๐ ชั้น ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายเชตต์ พักเขียว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อนันต์ ปิ.สพ

(นายธนະบุญ ประสานนาม)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลราชบุรี